

คำอธิบายชุดวิชา

- 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- 10121 อารยธรรมมนุษย์
Human Civilization
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและกับสังคมรอบตัว วิธีการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 10131 สังคมมนุษย์
Human Society
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้างสังคมที่ดี
- 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต
- 10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และกาประยุกต์ผสมผสาน การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม
- 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษากับการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับภาษา หลักการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ
- 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
Thai Social and Political History
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยซึ่งมีผลกระทบต่อระบบและกระบวนการทางการเมืองของไทยในสมัยต่างๆ
- 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
Introduction to Political Science
ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและสาระของรัฐศาสตร์ รัฐ อำนาจอธิปไตย องค์อธิปัตย์ สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ระบบ พฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางการเมือง ทฤษฎีการเมือง ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง การเมืองระหว่างประเทศ แนวคิดและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของความคิดและการปฏิบัติในกรณีของรัฐศาสตร์ไทย
- 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
Thai Political Institutions and Processes
สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำและประชาชนและกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีบทบาททางการเมือง
- 80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
Problems of Thai Political Development
พฤติกรรมในส่วนที่เป็นปัญหาของสถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ทั้งในส่วนที่เป็นฝ่ายผู้นำและประชาชน และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งมีบทบาททางการเมือง
- 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
Thai Political Economy
แนวความคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับการเมือง วิวัฒนาการของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ ในประเทศไทย ลักษณะทั่วไปและกลไกการขยายตัว ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจประเภทต่างๆ การสร้างฐานอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มการเมือง และการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของกลุ่มเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ
- 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
Socio-cultural Basis of Thai Politics
ความสัมพันธ์และผลกระทบของสังคม วัฒนธรรมและศาสนาที่มีผลต่อระบบ กระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

- 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
Problems of Rural Development in Thailand
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของชนบทไทย ปัญหาและแนวความคิดต่างๆ
ในการพัฒนาชนบท ตลอดจนนโยบายในการแก้ปัญหาชนบททั้งในภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน
- 80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
Political Problems in the Regions and Minority Groups in Thailand
สภาพกายภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ และชนกลุ่มน้อยของไทย
แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยของไทย นโยบายในการแก้ไขปัญหาการเมืองในภูมิภาคและ
ชนกลุ่มน้อย
- 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
Thailand and Foreign Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ปัจจัยและกระบวนการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของไทย
ในสมัยต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการเมืองการปกครองไทย
- 80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
Current Political Issues
ประเด็นปัญหาสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ติดตาม
สถานการณ์ทางการเมือง ที่เห็นว่ามีผลสำคัญต่อประเทศไทย
- 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
Professional Experience in Political Science
การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์และ
ปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งภายในสังคมไทยและต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ตลอดจนทำนาย
แนวโน้มในอนาคตโดยอาศัยการวิเคราะห์ การอภิปราย และกรณีศึกษา จรรยาวิชาชีพรัฐศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
- 80410 ประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์*
Professional Experience in Political Science
การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์
และปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งภายในสังคมไทย และต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อการ
ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อมและทำนาย
แนวโน้มในอนาคต การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม มีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
และจรรยาบรรณ
- 81310 ปรัชญาการเมือง
Political Philosophy
แนวความคิดของตะวันตก ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาทางการเมืองของเพลโต
อริสโตเติล ปรัชญาการเมืองสมัยโรมันกับสมัยกลาง โทมัส อควีโนส แมคเคย์เวลลี ฮอบส์ รัสโซ มองเตสกีเออ เบนจัม
เฮกเซล เบิร์ก และมาร์กซ์ แนวความคิดที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย สัญญา สังคม เสรีนิยม และสังคมนิยม
ปรัชญาการเมืองของตะวันออก เพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึงปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองต่างๆ
ในยุคปัจจุบัน
- 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
Principles and Methods of Political Science
วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวทางในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในยุคโบราณยุคหลังสงครามโลกครั้งที่
ที่สอง ยุคพหุวัฒนธรรมศาสตร์ และยุคหลังๆ โดยเน้นเนื้อหาสาระและแนวทางศึกษาวิเคราะห์ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับรัฐ
สถาบันทางการเมือง อำนาจ กลุ่มทางการเมือง นโยบายสาธารณะ และระบบการเมือง หลักเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่ง
รวมถึงวิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพ และแนวการศึกษา อิทธิพลระบบเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ ทั้งนี้โดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย และ
สถานภาพของรัฐศาสตร์ในประเทศไทยด้วย
- 81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
Principles and Methods of Public Administration
วิวัฒนาการ ขอบข่าย สถานภาพและแนวการศึกษาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งรวมถึงสาระของนโยบายสาธารณะ
พฤติกรรมองค์การ และวิทยาการจัดการ ตลอดจนการบริหารงานแบบเป็นระบบ การวินิจฉัยสั่งการ การวิเคราะห์นโยบาย
ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่ม บทบาท การแลกเปลี่ยน และการประเมินผล ทั้งนี้โดยจะศึกษาวิวัฒนาการ ขอบข่าย และ
สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทยด้วย

81313 หลักและวิธีการวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่

Modern Political Analysis

หลักและวิธีการวิเคราะห์ทางการเมืองสมัยใหม่ ซึ่งเน้นแนวทางการวิเคราะห์เชิงพฤติกรรม เพื่อทำความเข้าใจกับประเด็นปัญหาที่สำคัญๆ ทางการเมือง โดยครอบคลุมถึงแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ เช่น ทฤษฎีความขัดแย้งและความร่วมมือทางการเมือง ทฤษฎีสถาบันและโครงสร้าง-หน้าที่ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง ทฤษฎีผู้นำทางการเมือง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง ทั้งนี้จะเปรียบเทียบฐานคิดของแนวความคิดทฤษฎีดังกล่าว เพื่อประเมินข้อดี-ข้อเสียที่เกิดขึ้นในการใช้แนวความคิดและทฤษฎีมาวิเคราะห์การเมืองด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์การเมืองไทยต่อไป

81414 หลักการคลังและการงบประมาณ

Principles of Public Finance and Budgeting

หลักการคลังและการงบประมาณในฐานะที่เป็นกลไกของรัฐบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการคลัง สาธารณะ และงบประมาณแผ่นดิน ที่มาแห่งรายได้ โดยเฉพาะจากภาษีอากร ผลกระทบของภาษีอากร การบริหารหนี้สาธารณะ นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน ตลอดจนขอบเขตการใช้จ่ายของภาครัฐบาล กระบวนการงบประมาณ ทั้งนี้ใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ

81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ

Policy, Project and Project Management

หลักพื้นฐาน วิธีการ กระบวนการและวิธีการศึกษาวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายและในการวางโครงการ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมและพลวัตของแหล่งอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์โครงการในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการและปัญหาในการบริหารโครงการ นับตั้งแต่การแสวงหา การยอมรับ การวางแผน การจัดรูปหน่วยงาน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้จัดโครงการ การควบคุมติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การจัดระบบข่าวสาร และการป้อนกลับ ทั้งนี้จะศึกษากรณีตัวอย่างของไทยด้วย

81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ

Public Personnel Management

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบราชการ ในฐานะที่เป็นอาชีพ ปรัชญาของการบริหารงานบุคคล กระบวนการบริหารงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และอิทธิพลของพฤติกรรมศาสตร์ที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โดยเน้นการประเมินบุคคล การฝึกอบรม และการพัฒนาการบริหารเงินเดือน ทั้งนี้จะได้นำลักษณะของการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนมาเปรียบเทียบกับการบริหารงานบุคคลในภาครัฐบาลโดยใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ

81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ

Organization Management and Development

หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการในการจัดรูปองค์การ โดยอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านองค์การ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อโครงสร้างขององค์การ ตลอดจนทฤษฎีและแนวทางในการพัฒนาองค์การ วิเคราะห์ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการกำหนดกลยุทธ์และวิวัฒนาการ องค์การ การดำเนินการตามขั้นตอนและการประเมินผลของโครงการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้จะใช้กรณีของไทยเป็นตัวอย่างประกอบ

81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์

Criminal Law for Political Science

ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทำความผิด การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก อายุความอาญา การกำหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ตลอดจนถึงความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด

81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐาน สำหรับรัฐศาสตร์

Criminal Procedure and Evidence for Political Science

ศึกษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดั้งแต่หลักพื้นฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 หลักทั่วไป อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ พนักงานอัยการและศาล การสืบสวนสอบสวน คดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา อำนาจ สั่งคดีของพนักงานอัยการ การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น วิธีพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาล อุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษา การอุทธรณ์โทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ และค่าธรรมเนียมศาล พยานหลักฐาน ได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และผู้ชำนาญพิเศษ

82318 สังคมโลก

World Society

โครงสร้างของโลกปัจจุบัน และภูมิหลังของระบบที่เป็นอยู่โดยอธิบายการก่อรูป การขยายตัวหรือการสลายตัวของอารยธรรมที่สำคัญในสมัยโบราณ สมัยกลาง และสมัยใหม่ สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในยุคต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานให้เข้าใจถึงการก่อรูปและพัฒนาการของระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประชาธิปไตย ระบบคอมมิวนิสต์ ภูมิหลังและลักษณะทั่วไปของโลกที่สาม

82319 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

Comparative Political Systems

แนวทางที่ใช้ในการเปรียบเทียบระบบการเมือง โดยจะทำการเปรียบเทียบโครงสร้าง-หน้าที่ นโยบายของระบบการเมืองต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา โดยจะครอบคลุมวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองในเชิงเปรียบเทียบ

82320 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

International Relations

ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่าง ๆ เช่น ปัจจัยแห่งอำนาจของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนอำนาจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนด และวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศ สาเหตุของสงครามและความขัดแย้ง บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศในการเมืองระหว่างประเทศ รูปแบบของการเมืองระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย

Governments and Politics in Asia

ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันตก และเอเชียใต้ โครงสร้าง-หน้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระบบการเมืองการปกครองในเอเชีย ทั้งนี้จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นอยู่ในระบบการเมืองการปกครองต่าง ๆ ของประเทศเอเชียด้วย

82422 มหาอำนาจกับการเมืองโลก

Great Powers in World Politics

รูปแบบพฤติกรรมของมหาอำนาจทั้งในอดีตและปัจจุบัน นโยบายต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหารของชาติมหาอำนาจ และผลกระทบที่มีต่อการเมืองโลก

82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

International Politics in Asia

เหตุการณ์และความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ของประเทศในเอเชีย ทั้งที่เกิดขึ้นในเอเชียอาคเนย์ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ ตลอดจนความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ในเอเชีย ด้วยกันเอง และระหว่างประเทศในเอเชียกับประเทศภายนอกที่มีผลประโยชน์อย่างมากในเอเชีย โดยจะเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เหล่านี้ที่มีต่อประเทศไทยด้วย

82424 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

International Law and International Organization

ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนปรัชญาและแนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในยามสันติ และในยามสงคราม การเกิด การพัฒนา โครงสร้างและบทบาทในปัจจุบันขององค์การระหว่างประเทศโดยจะเน้นองค์การ สันนิบาตชาติและองค์การสหประชาชาติ

82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

Political Doctrines and Development Strategies

ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิการเมืองกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ อิทธิพลของลัทธิการเมืองต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และลักษณะของการพัฒนา ทรรศนะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมที่กำลังพัฒนาในการแก้ปัญหา กรณีตัวอย่างเปรียบเทียบประสบการณ์ในการพัฒนาของประเทศที่มีลัทธิการเมืองแตกต่างกัน ตลอดจนพัฒนาการทางแนวคิดในกลุ่มต่างๆ

82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา

Governments and Politics in Europe and America

ภูมิหลังและระบบการเมืองการปกครองของประเทศต่างๆ ในยุโรปและอเมริกา โครงสร้าง หน้าที่ กระบวนการและนโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อระบบการเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้จะพิจารณาถึงวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นอยู่ในระบบการเมืองการปกครองต่างๆ ของประเทศในยุโรปและอเมริกาด้วย